

# Gặp nhau vì đất nước và dân chủ

*Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và Nghĩa Hội Tự Do Việt Nam  
trân trọng kính mời các thân hữu tham dự*

**Bữa ăn trưa văn nghệ và khiêu vũ hàng năm**  
*gây quỹ yểm trợ anh em dân chủ trong nước*

**Chủ Nhật 03-12-2023, từ 12 giờ đến 18 giờ 30**  
**Salle des Fêtes Associatives**  
**Allée Lech Walesa, 77185 Lognes**

Cuộc vận động dân chủ dân chủ hóa nước đang đi vào một khúc quanh lịch sử.

Cuộc xâm lăng Ukraine sắp làm chế độ độc tài của Putin sụp đổ trong khi Trung Quốc đang khủng hoảng và không còn là một chỗ dựa. Chế độ cộng sản Việt Nam đang bị bắt buộc phải chuyển hướng và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước dân chủ.

Anh em dân chủ trong nước đang đối diện với một tình huống hoàn toàn mới tràn đầy hy vọng nhưng cũng rất nhiều thử thách. Tại hải ngoại, mọi người Việt Nam còn quan tâm tới đất nước đều có nghĩa vụ đồng hành với họ.

Mục đích của cuộc họp mặt này, cũng như mọi năm, là để yểm trợ họ.  
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mong đợi sự hưởng ứng của các thân hữu.

Đây cũng là dịp cuối năm để chúng ta gặp nhau trong không khí thân mật của một bữa cơm trưa vui vẻ tiếp theo bằng một phần văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài danh, để trao đổi về tình hình đất nước, thăm hỏi nhau, chúc nhau và chúc đất nước một năm 2020 thắng lợi.

**Năm nay chúng ta sẽ thưởng thức tài nghệ của  
Thanh Phương, Minh Nguyệt, Bằng Nhân, Khắc Dũng  
và Hoài Phương**

Sự hiện diện của quý vị là một tình cảm đối với những anh chị em đang chấp nhận gian lao vì tương lai đất nước. Họ đã biểu lộ phẩm giá của dân tộc và rất xứng đáng được dành mọi ưu ái.

Liên lạc : **06 60 07 68 00 & 01 64 80 58 27**  
hoặc  
**06 63 21 54 42 & 06 51 77 44 64**

**Lộ trình :**

**Từ Paris, Porte de Bercy**  
Lấy Xa lộ A4 hướng Metz-Nancy  
Sortie VAL MAUBUEE CENTRE  
giữ tay mặt để vào N104 (direction Pontault Combault)  
Lấy Sortie N° 13 (direction Lognes)  
Tới đèn đỏ, quẹo tay mặt vào Boulevard Courcerin  
Khoảng 1 Km sau đó, quẹo tay trái vào Allée Lech Walésa